

Số: /TB-HĐND

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Hội đồng nhân dân tỉnh với Hội đồng trẻ em và đại diện trẻ em tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

Thực hiện Luật Trẻ em ngày 05/4/2016; Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 18/01/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với Hội đồng trẻ em và đại diện trẻ em tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2024, ngày 31/5/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa HĐND tỉnh với Hội đồng trẻ em và đại diện trẻ em tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2024. Tham dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại có đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành hoạt động UBND tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các Trưởng, Phó Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và 100 đại biểu Hội đồng trẻ em và thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi toàn tỉnh.

Các báo cáo, đánh giá tại Hội nghị cho thấy, hiện toàn tỉnh có khoảng 312.350 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm khoảng 25,1% dân số. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức đã quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các chương trình, kế hoạch hành động về trẻ em; thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em, giảm thiểu tai nạn thương tích đặc biệt là đuối nước ở trẻ em. Công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em từng bước được cải thiện đáng kể. Chất lượng giáo dục được nâng lên, công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, Tiểu học, Trung học cơ sở được duy trì và củng cố; nhiều công trình văn hóa, vui chơi, giải trí dành cho trẻ em được quan tâm đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em còn những hạn chế, khó khăn: Hiện có 9.110 em thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt và 33.811 em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, xâm hại, bạo lực vẫn còn diễn ra; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở các huyện miền núi còn cao; các nền tảng xã hội trực tuyến phát triển nhanh nhưng chưa có đủ công cụ, biện pháp hiệu quả sàng lọc, xử lý nội dung độc hại, không phù hợp với trẻ em; vấn đề tâm sinh lý và sức khỏe tâm thần ở trẻ em có những lúc, những nơi chưa được chú trọng.

Tại Hội nghị đã có 17 lượt phát biểu của đại biểu trẻ em tập trung vào 15 vấn đề cụ thể về: Bảo mật thông tin cá nhân trẻ em trên nền tảng mạng xã hội; cơ sở vật chất của trường học, khu vui chơi, khu thể thao; tạo điều kiện cho trẻ em được học nghề và cơ hội việc làm sau khi kết thúc các khóa học nghề; phòng tránh tai nạn đuối nước; phân bổ chương trình học; y tế học đường, an toàn thực phẩm trước cổng trường học; tình trạng dạy thêm học thêm; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; hoạt động ngoại khóa, các lớp trải nghiệm thực tế; tạo điều kiện để phụ huynh tham gia diễn đàn “Lắng nghe điều con muốn nói”; vấn đề trẻ em chưa đến tuổi lao động phải đi bán hàng rong để mưu sinh; tình trạng học sinh sử dụng phương tiện xe máy để đi học không đúng quy định; các hoạt động giao lưu, tham gia nghệ thuật, sinh hoạt tập thể, phát triển đam mê, năng khiếu cá nhân của trẻ em; hoạt động thiện nguyện đến với trẻ em vùng cao; tạo điều kiện, miễn phí vé vào cổng đối với thiếu nhi, học sinh đến với các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Các vấn đề nêu ra đã được Thường trực HĐND tỉnh lắng nghe, ghi nhận và đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan trực tiếp trả lời, trao đổi, giải thích và đề xuất các giải pháp triển khai. Để giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của trẻ em nêu ra tại Hội nghị nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành hành động quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả các biện pháp chăm sóc, bảo vệ trẻ em; trong đó tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030; thường xuyên triển khai đến cơ sở những vấn đề có liên quan đến trẻ em; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành thực hiện một số nội dung sau:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025. Theo dõi, kịp thời phát hiện các hành vi bạo lực, xâm hại, bóc lột sức lao động trẻ em. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm quy định về lao động chưa thành niên.

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp thẩm quyền việc thực hiện hỗ trợ lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em và gia đình tiếp cận chính sách, chương trình, dịch vụ giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp; rà soát, nghiên cứu hỗ trợ người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực phi chính thức có trẻ em học nghề và tham gia lao động cải thiện điều kiện làm việc phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, đặc điểm thể chất, tâm lý trẻ em và theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe giới tính, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”; đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Thường xuyên trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị - xã hội về tình hình tảo hôn, hôn nhân cận huyết trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức các hoạt động điều tra, khảo sát, nắm bắt sát sao tình hình thực tế, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; chú trọng phối hợp rà soát, đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình, đặc biệt là các chương trình về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số - kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng, phát triển thể chất góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái; duy trì và triển khai mô hình phù hợp nhằm thay đổi hành vi, khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã, huyện, trường học; tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho học sinh các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, dân tộc nội trú trên địa bàn các huyện miền núi về quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em, đặc biệt là những tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt hoạt động đào tạo nghề, các phiên giao dịch việc làm, trong đó có ưu tiên giải quyết việc làm và nhu cầu học nghề cho người khuyết tật.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, áp dụng đạt chuẩn các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế trường học; tăng cường huy động các nguồn lực để phát triển nhà trường trong đó có việc đầu tư cho công tác y tế; đẩy mạnh các biện pháp cụ thể kiểm soát, giảm tình trạng bạo lực học đường và trên môi trường mạng; thường xuyên kiểm tra chuyên môn, kiểm tra việc giải quyết đơn thư phản ánh của công dân đối với công tác giảng dạy của tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực phụ trách; rà soát, đánh giá điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh môi trường và học tập của trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục để tuyên truyền về vấn nạn tảo hôn trong các giờ sinh hoạt lớp, chào cờ, các hoạt

động ngoài giờ lên lớp; tích cực triển khai các điều kiện cho dạy bơi an toàn, dạy kỹ năng an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030; xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp học bơi miễn phí, phối hợp với địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước cho trẻ em; tạo điều kiện cho trẻ em tiếp cận các thiết chế văn hóa, thể thao, nhà trưng bày, bảo tàng, khu lưu niệm, di tích lịch sử, khu du lịch, danh lam thắng cảnh trong tỉnh; nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư và hoàn thiện cơ sở vật chất tại các khu vui chơi dành cho trẻ em; tăng cường tuyên truyền và quảng bá về các chương trình và hoạt động dành cho trẻ em góp phần tạo môi trường vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

d) Sở Thông tin và Truyền thông

Theo dõi đánh giá tác động của các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo để có giải pháp nhằm kịp thời bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

đ) Sở Y tế

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện công tác y tế trường học bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục và an toàn thực phẩm trước các cơ sở giáo dục; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

e) Công an tỉnh

Phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi, nhất là học sinh trong nhà trường. Đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật an toàn giao thông. Phối hợp tổ chức các diễn đàn trẻ em học tập an toàn, văn minh và các lớp kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng. Kịp thời thông báo phương thức, thủ đoạn tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ cho con, em mình.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Tiếp tục thực hiện giám sát, phản biện xã hội và chung tay giải quyết những vấn đề liên quan đến trẻ em, đặc biệt là bạo lực, xâm hại tình dục, tai nạn thương tích, đuối nước. Đẩy mạnh và đổi mới công tác truyền thông, giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm vận động, tuyên truyền cho cộng đồng, gia đình, cá nhân và trẻ em tham gia rộng rãi, tích cực thực hiện các quyền của trẻ em.

- Quan tâm tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là trong các ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán,... Đồng thời, tích cực huy động nhiều nguồn lực từ xã hội để trao tặng các suất học bổng tiếp sức đến trường cho các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa giúp các em có thêm động lực học tập và vươn lên trong cuộc sống.

3. Tỉnh Đoàn

Phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh thường xuyên tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của trẻ em; chuyển ý kiến, kiến nghị của trẻ em tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, phản hồi kết quả giải quyết cho trẻ em; phối hợp giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em. Tích cực theo dõi, hỗ trợ và tư vấn hoạt động của Hội đồng trẻ em tỉnh và Ban tham vấn Hội đồng trẻ em tỉnh.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về trẻ em theo quy định. Trong đó chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính trình, kế hoạch, mục tiêu về chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Huy động, sử dụng các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng có hiệu quả. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành ở địa phương trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Thường xuyên có các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, bảo vệ trẻ em cho học sinh, giáo viên và người dân; phòng, chống bạo lực gia đình, học đường.

5. Giao Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên, định kỳ báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông báo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành: Công an tỉnh, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Tỉnh Đoàn;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng: C-PCVP, các Phòng;
- Lưu: VT, CV_(VHXH).

**TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trương Minh Sang